

**Kính gửi:**  
**Ủy ban Olympic quốc tế (IOC)**  
**Chateau de Vidy, 1001 Lausanne, Thụy sỹ**  
**Fax : +41 21 621 6216**

*Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2012*

Thưa Ngài Jacques Rogge, Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế và các thành viên Ban chấp hành,

Trước hết, thay mặt Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi xin gửi đến Ngài Chủ tịch và các vị thành viên Ban chấp hành Ủy ban Olympic quốc tế lời chào trân trọng.

Tôi rất tiếc phải viết thư cho các Quý Ngài để bày tỏ sự quan ngại sâu sắc của Chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với quyết định của IOC về việc chấp nhận Công ty hóa chất Dow làm đối tác toàn cầu, tài trợ cho Phong trào Olympic từ nay đến 2020.

Công ty hóa chất Dow là một trong những công ty hóa chất chủ chốt sản xuất chất độc màu da cam đã được quân đội Mỹ sử dụng tới 80 triệu lít để rải khắp các làng quê miền Nam Việt Nam trong 10 năm từ 1961 -1971, hủy hoại môi trường sống và cướp đi sinh mạng của hàng triệu người dân Việt Nam, và tiếp tục để lại di chứng cho hàng triệu người khác đang phải quằn quại vì bệnh tật vô phương cứu chữa, trong đó, hàng trăm ngàn trẻ em của thế hệ thứ tư tiếp tục ra đời với những dị tật bẩm sinh nghiêm trọng. Đáng lên án là việc bất chấp dư luận quốc tế, công ty hóa chất Dow vẫn phớt lờ và từ chối bồi thường cho các nạn nhân chịu ảnh hưởng của chất độc màu da cam do công ty sản xuất cũng như tham gia tẩy độc những vùng đất bị nhiễm độc. Không khắc phục các sai lầm trong quá khứ, Dow tiếp tục hủy hoại môi trường sống hiện nay. Năm 2010, cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ đã xếp hạng Dow là đối tượng gây ô nhiễm môi trường tồi tệ thứ hai trên thế giới.



Trước những mục tiêu cao cả của phong trào Olympic vì sức khỏe, sự công bằng và tiến bộ của loài người, chúng tôi cho rằng việc IOC chấp nhận công ty hóa chất Dow tài trợ cho các kỳ Thế vận hội là một quyết định vội vàng. Do đó, Chính phủ và nhân dân Việt Nam kêu gọi IOC xem xét lại quyết định của mình và đứng về phía hàng triệu nạn nhân chất độc màu da cam tại Việt Nam và trên thế giới yêu cầu công ty hóa chất Dow thực hiện nghĩa vụ đối với các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam và phải dành nguồn lực về tài chính để khắc phục các hậu quả của việc này, trước khi có đủ tư cách tài trợ cho Thế vận hội.

Nhân dịp này, tôi xin tái khẳng định sự ủng hộ và cam kết của Việt Nam đối với các hoạt động của phong trào Olympic nói chung và các kỳ Olympics/Paralympics nói riêng. Đoàn vận động viên Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để thể hiện tinh thần cao đẹp của thể thao, đóng góp vào thành công chung của Thế vận hội.

Trân trọng cảm ơn./.



**Hoàng Tuấn Anh**  
Bộ trưởng

Sao gửi :

- Ban Tổ chức Olympic London
- Ủy ban Olympic Việt Nam